



รายงานสรุปผลการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในตำบลหนองปากโลง
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

งานแผนงานและงบประมาณ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

แบบสรุปรายงานสรุปผลการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในตำบลหนองปากโลง

ที่	หัวข้อประเด็น	รายละเอียดคำชี้แจง
๑	ชื่อการประชุม	การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในตำบลหนองปากโลง
๒	วัน เวลา สถานที่	วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
๓	ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม	จำนวน ๑๑๐ คน (ตามเอกสารแนบท้าย) ประกอบด้วย - ประชาชน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๕๑ คน - ประชาชน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒๑ คน - ประชาชน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓๘ คน
๔	ประเด็นหัวข้อพิจารณา/มีส่วนร่วม	<p>ขอรับฟังปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาที่มีประชาชนนำ ขยะและสิ่งปฏิกูลมาทิ้งบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ตำบล หนองปากโลง สรุปรายละเอียดดังนี้</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สาธารณะบริเวณทางโค้ง หมู่ที่ ๓ และประชาชนที่ สัญจรผ่านไปมา ว่ามีประชาชนนำขยะและสิ่งปฏิกูลมาทิ้ง ทำให้ส่งผล กระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม และสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ บริเวณดังกล่าว ซึ่งกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แมลงหลากชนิด และเป็น พาหะของโรคต่าง ๆ รวมถึง ก่อให้เกิดความรำคาญของมลพิษด้านกลิ่นที่ กระจายไปทั่วบริเวณโดยรอบ ทำให้ประชาชนเกิดความเสียด้านสุขภาพ และทำให้ภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวไม่สวยงาม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเกี่ยวกับการทิ้งขยะ และสิ่งปฏิกูลบริเวณพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ ๓</p> <p>๑. นายสนธิ อิมใจ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ เสนอให้ อบต.หนองปากโลง ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ โดยนำดินมาถมให้เต็มพื้นที่</p> <p>๒. นายสมชาย ทำกินรวม ประชาชนหมู่ที่ ๓ สนับสนุนให้ อบต. หนอง- ปากโลง ดำเนินการตามที่มีผู้เสนอ และ เสนอให้ และให้ติดป้ายประกาศ ห้ามทิ้งขยะ</p>

ที่	หัวข้อประเด็น	รายละเอียดคำชี้แจง
๕	ผลการประชุม / พิจารณา / มีส่วนร่วม	ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้เชิญประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางตรง และทางอ้อม เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในตำบลหนองปากโลง โดยสรุปผลการประชุม / พิจารณา ดังนี้ ๑. ที่ประชุมประชาชน มีมติเห็นชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะโยชน์ โดยนำดินมาถมให้เต็มพื้นที่ พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้ดีขึ้น และให้ติดป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะ
๖	การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการขออนุมัติจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เมื่อสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุมที่แนบ)



งานแผนงานและงบประมาณ

๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕